

Số: 07/BC-HĐND

Phú Thiên, ngày 10 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thẩm tra báo cáo của UBND huyện về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười một – HĐND huyện khóa III

Thực hiện Kế hoạch số: 11/KH-HĐND ngày 26/5/2020 của Thường trực HĐND huyện về kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ Mười một- HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021; theo đó, Thường trực HĐND huyện giao Ban Dân tộc HĐND huyện thẩm tra báo cáo của UBND huyện về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười một- HĐND huyện khóa III;

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Mười tại Báo cáo số 05/BC-HĐND ngày 25/6/2020 của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện đã ban hành văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tại Công văn số 694/UBND-TH ngày 10/7/2020 về việc trả lời và chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Mười một-HĐND huyện khóa III.

Ban Dân tộc HĐND huyện đã tổ chức thẩm tra báo cáo của UBND huyện về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười một; kết quả cụ thể như sau:

1. Tình hình và kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri

Theo báo cáo của UBND huyện, trước kỳ họp thứ Mười một- HĐND huyện khóa III, cử tri trong huyện đã có 21 ý kiến, kiến nghị, nội dung liên quan đến các lĩnh vực: xây dựng cơ bản, nông nghiệp, đất đai, tài nguyên - môi trường, văn hóa xã hội.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, phòng ban chuyên môn thuộc huyện tập trung giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật. Trong tổng số 21 ý kiến, kiến nghị của cử tri có 14 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện¹ và 07 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan ngành dọc đứng chân trên địa bàn huyện².

¹ 10 kiến nghị thuộc lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản; 01 kiến nghị thuộc lĩnh vực đất đai; 01 kiến nghị thuộc lĩnh vực Nông nghiệp; 02 kiến nghị thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội.

² 01 kiến nghị thuộc thẩm quyền Công an huyện; 03 kiến nghị thuộc thẩm quyền Điện lực huyện; 03 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Gia Lai.

2. Kết quả thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND huyện

Qua thẩm tra, Ban Dân tộc HĐND huyện cơ bản thống nhất với ý kiến trả lời của Ủy ban nhân dân huyện tại văn bản bản số 694/UBND-TH. Theo báo cáo, hầu hết các kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện tiếp thu, có văn bản chỉ đạo giải quyết và trả lời đầy đủ số lượng kiến nghị theo báo cáo tổng hợp số 05/BC-HĐND của Thường trực HĐND huyện.

Chất lượng nội dung trả lời đảm bảo thông tin rõ ràng, đúng trọng tâm, đáp ứng nguyện vọng của cử tri để thông tin đến cử tri và các đại biểu theo dõi và giám sát việc thực hiện. Kết quả trả lời thể hiện rõ, trong đó: 07/21 nội dung đang được các cơ quan chuyên môn thực hiện và có nêu tiến độ, giai đoạn, nguồn vốn đầu tư đã được phê duyệt; 04/21 nội dung mang tính chất thông tin giải thích đến cử tri; 02/21 kiến nghị đang chờ cấp tỉnh xem xét, giải quyết; 01/21 nội dung đã được cơ quan, đơn vị giải quyết xong (đã hoàn thành trước thời điểm thẩm tra); UBND huyện giao UBND cấp xã thực hiện 03/21 kiến nghị; giao cơ quan, đơn vị tham mưu đề xuất, thực hiện, *hoàn thành trước 30/7/2020*: 04 kiến nghị.

Để công tác giải quyết kiến nghị của cử tri trong thời gian tới đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, phát huy nâng cao chất lượng, hiệu quả, Ban Dân tộc HĐND huyện đề nghị UBND huyện: tiếp tục quan tâm đôn đốc chỉ đạo, phân công các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ; theo đó, yêu cầu các cơ quan chuyên môn tham mưu trả lời các ý kiến kiến nghị đúng thẩm quyền, trách nhiệm, đảm bảo thời hạn quy định; nội dung trả lời sát, đúng với ý kiến, kiến nghị cử tri, có kết quả giải quyết cụ thể; đồng thời, tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị, nhất là đối với các kiến nghị đã được UBND huyện giao cho cơ quan, đơn vị thực hiện có nêu rõ thời hạn hoàn thành.

Trên đây là kết quả thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND huyện về các nội dung báo cáo của UBND huyện liên quan đến việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Mười một - HĐND huyện khóa III./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Chánh và các PCVP HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. BAN DÂN TỘC HĐND
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Ksor H' Mloet